


 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลธารโต 

สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่  2/2561 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลธารโต 
เมื่อวันที่  21  สิงหาคม  2561  เวลา 13.30 น. 

................................................. 
รายชื่อผู้มาประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

นายกิตติศักดิ์  อินทชาติ 
นายประเสริฐ  ธรรมโชติ 
นายอาลีย๊ะ  บือแนดาแล 
นายมุกตาร์  อาแว 
นายอับดุลเลาะ  ดอรอแม 
นายระพินทร์  พลับแก้ว 
นายมะกอรี  ยามา 
นายมะยูโซะ  สมาแห 
นายดารี  ราแดง 

ประธานสภา อบต.ธารโต 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 

กิตติศักดิ์  อินทชาติ 
ประเสริฐ  ธรรมโชติ 
อาลีย๊ะ  บือแนดาแล 
มุกตาร์  อาแว 
อับดุลเลาะ  ดอรอแม 
ระพินทร์  พลับแก้ว 
มะกอรี  ยามา 
มะยูโซะ  สมาแห 
ดารี  ราแดง 
 

 
 

 

 

 
รายชื่อผู้ไม่มาประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 
2 
3 
4 
5 

นางศรีสุดา  ด าแก้ว 
นายมานะ  มะนุ 
นายบูหะสัน  หมุนนุ้ย 
นายโสภณ  แก่นเพ็ชร 
นายอาหะมะ  สั่นนาเตะ 
 

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 

  
 

 
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 
2 
3 

นางสาวนลพรรณ  ขวัญซ้าย 
นายฮูเซ็น  กอตา 
นายภูวดล  สุขช่วย 

ปลัด อบต.ธารโต 
นายก อบต.ธารโต 
รองนายก อบต.ธารโต 

นลพรรณ  ขวัญซ้าย 
ฮูเซ็น  กอตา 
ภูวดล  สุขช่วย 
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เริ่มประชุมเวลา  13.30  น. 

เมื่อสมาชิกสภาได้มาพร้อมกันในที่ประชุมแล้ว  เลขานุการได้ตรวจนับองค์ประชุม 
ปรากฏว่าครบองค์ประชุม  ประธานจึงได้เปิดท าการประชุม ตามระเบียบวาระดังนี้ 

 
ระเบียบวาระท่ี 1     เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
   -  ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานที่ประชุมครั้งที่แล้ว ( สมัยสามัญท่ี 3  ครั้งที่ 1/2561 ) 
มติที่ประชุม            -  มีมติรับรองรายงานการประชุม  

ระเบียบวาระท่ี 3     เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
3.1 พิจารณาเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ   

พ.ศ. 2562 ในวาระท่ี 2 และ 3 ( ขั้นแปรญัตติและลงมต ิ) 
ประธาน    -  ตามที่คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562  ได้ประชุมพิจารณาแปรญัตติ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 
2561  เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป  และรายงานผลให้ทราบ  ปรากฏว่า  ไม่มีผู้ใด
ยื่นแปรญัตติ  และคณะกรรมการแปรญัตติก็ได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ตั้งแต่ ข้อ 1 – ข้อ 6 ไม่มีการแปรญัตติ
และไม่มีการแก้ไขใดๆ  ดังนั้น  จึงขอแจ้งให้สมาชิกสภาได้ทราบ  และพิจารณา
เห็นชอบในวาระท่ี 2 ขั้นแปรญัตติต่อไป 

สมาชิกสภา อบต. -  ได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติแล้ว  เห็นชอบตามที่คณะกรรมการแปรญัตติรายงาน
ผลให้ทราบ  และไม่ขอแปรญัตติ และไม่มีการแก้ไขข้อใดเช่นกัน  ประธานจึงขอมติ
ที่ประชุมเห็นชอบให้ผ่านในวาระท่ี 2 (ขั้นแปรญัตต)ิ หรือไม่ 

มติที่ประชุม  -  มีมติเห็นชอบในวาระท่ี 2 ( ขั้นแปรญัตต ิ) 
ประธาน    -  ต่อไปจะเป็นการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 ในวาระที่ 3 (ขั้นลงมติ) ตามที่สมาชิกสภา อบต. ได้ให้ความเห็นชอบ
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2562 ในวาระที่ 1 
และ 2 ไปแล้วนั้น  การพิจารณาในวาระที่ 3 (ขั้นลงมติ) จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา
ให้ความเห็นชอบต่อไปว่า เห็นชอบให้ผ่านในวาระที่ 3 (ขั้นลงมติ) เพ่ือตราเป็น
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  หรือไม ่

มติที่ประชุม   -  มีมติ เห็นชอบให้ผ่านในวาระที่  3 (ขั้นลงมติ ) และให้ตราเป็นข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ต่อไป 
3.2 พิจารณาเห็นชอบการรับโอนทรัพย์สินจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี     

ของจังหวัดยะลา 
นายก อบต.   -  ได้แจ้งต่อสภาอบต. ตามที่จังหวัดได้แจ้งบัญชีโครงการงบพัฒนาจังหวัด ประจ าปี 

พ .ศ . 2553  จนถึงปัจจุบัน  โดยให้ตรวจสอบทรัพย์สินดังกล่าว  ให้อ าเภอ
ตรวจสอบและด าเนินการโอนทรัพย์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตรับผิดชอบ
ที่ทรัพย์สินตั้งอยู่  ซึ่งในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลธารโต  มีทรัพย์สินที่จะโอนให้
องค์การบริหารส่วนต าบลธารโต จ านวน  2  โครงการ  คือ 

1. โครงการ... 
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1.  โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนิคม  อ.ธารโต  จ.ยะลา   
จ านวน  1  แห่ง  งบประมาณ 100,000  บาท  ซึ่งด าเนินการในปี 2554 

2. โครงการก่อสร้างถนน คสล . บ้านหลังเกษตร ขนาดกว้าง  4 เมตร     
ยาว 100 เมตร หมู่ที่  7 ต าบลธารโต อ าเภอธารโต จังหวัดยะลา จ านวน             
1  รายการ งบประมาณ  300,000  บาท  ด าเนินการในปีงบประมาณ  2555 

ประธาน  -  ตามที่นายกชี้แจงมา  ให้สมาชิกได้พิจารณาด้วยว่าเห็นชอบรับมอบทรัพย์สิน        
ดังกล่าวหรือไม่  เพราะจะได้ด าเนินการซ่อมแซมได้ตามระเบียบ  หากมีการช ารุด
เสื่อมสภาพ 

นายระพินทร์     -  ส.อบต. หมู่ที่ 7  ได้เสนอความคิดเห็นว่า  ได้ไปตรวจสอบทรัพย์สินแล้วเห็นว่า  
สมควรรับโอน  เพราะประชาชนใช้ประโยชน์อยู่  และหากช ารุดจะได้ซ่อมแซม
บ ารุงรักษาได้ตามกฎหมาย 

ประธาน -  สมาชิกท่านอ่ืนเห็นด้วยหรือไม่  แสดงความคิดเห็นได้  หากไม่มีใครแย้งหรือ
คัดค้าน  จะได้ขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม -  มีมติเห็นชอบรับโอนทรัพย์สิน จ านวน  2  รายการ ที่เสนอ 
 3.3 พิจารณากันเงินเบิกตัดปี  โครงการปีงบประมาณ 2561  

                             (ปรับปรุง ต่อเติม อาคารส านักงาน อบต.) 
ประธาน -  ได้ให้ตัวแทนบริหารชี้แจงเกี่ยวกับโครงการกันเงินไว้เบิกตัดปี งบประมาณ     

พ.ศ.2561  ขอตัวแทนฝ่ายบริหารชี้แจงรายละเอียด 
ปลัดอบต. -  ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2561  ได้ตั้งจ่ายค่าปรับปรุง  

ต่อเติม อาคารส านักงาน อบต.  เป็นเงิน 100,000 บาท แต่เนื่องจากทางบริหาร
ไม่อาจจะด าเนินการจัดจ้างได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จึงขออนุมัติกัน
เงินเบิกตัดปีต่อสภา อบต.ธารโต  กรณีที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจ าเป็นต้อง
ด าเนินการอีกในปีงบประมาณถัดไปได้อีก  ปีงบประมาณ 2562   สิ้นสุดกันยายน 
2562   จึงขอให้สภาได้พิจารณาต่อไป 

ประธาน -  ขอให้สมาชิกสภาได้พิจารณาด้วยว่ามีความจ าเป็นที่จะต้องกันเงินเบิกตัดปี
หรือไม ่

นายประเสริฐ -  ส .อบต . หมู่ที่  5 แสดงความเห็นว่าควรกันเงินไว้จะได้ด าเนินการได้  หาก
ด าเนินการไม่ทันอีกก็ตกเป็นเงินสะสม  ก็ไม่ได้กระทบอะไร  ก็เห็นควรอนุมัติกัน
เงินไว้ 

ประธาน -  สมาชิกสภาท่านอ่ืนมีความคิดเห็นอย่างไร  เสนอพูดคุยมาได้  หากไม่มีใครแสดง
ความคิดเห็นจะได้ขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม -  มีมติอนุมัติให้กันเงินเบิกตัดปีโครงการดังกล่าว 

ระเบียบวาระท่ี 4       เรื่องอ่ืนๆ 
ประธาน     -  ได้สอบถาม  ใครมีเรื่องอ่ืนๆที่จะเสนอและพูดคุยในที่ประชุมอีกหรือไม่ 
 
 
 
 
 

นายมะกอรี... 
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นายมะกอรี   -  ส.อบต.หมู่ที่ 6 อยากให้ฝ่ายบริหารได้เร่งรัดติดตามการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 
หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 7 ว่า ไฟฟ้าเข้ามาด าเนินการเสร็จหรือยัง  หากด าเนินการเสร็จแล้ว
ควรให้ช่างไฟฟ้าของ อบต. ได้จัดเตรียมอุปกรณ์โคมไฟไปติดเพ่ิมตามจุดที่มีสาย   
ดับไฟให้ได้มาตรฐานต่อไป และจุดที่จะเพ่ิมใหม่ก็ให้จัดซื้อโคมไฟสาธารณะมาใส่ให้
ครบถ้วน 

ปลัดอบต.   -  ตอนนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ าเภอบันนังสตาได้แจ้งงานแล้วเสร็จมาแล้ว   
เรื่องขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ติดตั้งสายดับ หมู่ที ่1 – หมู่ที่ 7   ตอนนี้อยู่ระหว่าง
ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและช่างไฟฟ้าได้ไปตรวจสอบความถูกต้อง  ตามต าแหน่ง
และระยะทางที่ก าหนดให้ถูกต้องก่อน  และจะแจ้งช่างไฟติดตั้งอุปกรณ์โคมไฟ
เพ่ิมเติมในบริเวณชุมชน หมู่บ้าน ตามท่ีร้องขอ 

ปลัดอบต.   -  แจ้งสภา อบต.  เพ่ือทราบ  เกี่ยวกับการที่  อบต.ธารโต  โดยเจ้าหน้าที่          
จะด าเนินการน ารถขยะเล็ก  หมายเลขทะเบียน 80 – 4866 ยะลา  ไปเปลี่ยน
การจดทะเบียนเป็นรถยนต์ใช้งานทั่วไป  โดยจะรับเลขทะเบียนใหม่  จึงขอแจ้งสภา
เพ่ือทราบ  ก่อนน าไปเปลี่ยนทะเบียนต่อไป 

ที่ประชุม     -  รับทราบ 
ประธาน    -  สอบถามว่าสมาชิกท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆที่จะเสนอพูดคุยอีกหรือไม่  ปรากฏว่าไม่มี  

ประธาน  จึงกล่าวปิดประชุม 
เลิกประชุมเวลา  16.30 น.  
 
 
 

                    (ลงชื่อ)     นลพรรณ  ขวัญซ้าย              ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
                            (นางสาวนลพรรณ  ขวัญซ้าย) 
                  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลธารโต 
 

 วันที่  28  สิงหาคม  2561 เวลา 09.30 น. คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม          
ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญท่ี  3  ครั้งที่ 2/2561 ซึ่งประชุม เมื่อวันที่  21  สิงหาคม  2561 
 
 
 
                                         (ลงชื่อ)   ระพินทร์  พลับแก้ว                ประธานกรรมการตรวจรายงานฯ 
                                                 (นายระพินทร์  พลับแก้ว) 
 

                    (ลงชื่อ)    โสภณ  แก่นเพ็ชร                  กรรมการตรวจรายงานฯ 
                             (นายโสภณ  แก่นเพ็ชร) 
 
                    (ลงชื่อ)    ศรีสุดา  ด าแก้ว                    กรรมการตรวจรายงานฯ 
                             (นางศรีสุดา  ด าแก้ว 

 
สมาชิกสภา... 



-5- 
 

 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลธารโต ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญที่ 3
ครั้งที่ 1/2561  เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561  
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                              (นายกิตติศักดิ์  อินทชาติ) 
                                      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลธารโต 
  
 

 
 

 


